

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๓.๒	การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีจำนวนผู้เข้าศึกษาต่ำกว่า ๑๐ คน	เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาอย่างน้อย ๑๐ คน ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาแล้วมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่ำกว่า ๑๐ คน ให้งดเปิดการเรียนการสอน และให้คณะดำเนินการบริหารจัดการให้นักศึกษาเรียนในหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนและยังไม่ครบแผนการรับ
๕.๑	การขอความเห็นชอบผลการศึกษาแก่ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒	เห็นชอบผลการศึกษาแก่ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๙ คน โดยให้เสนอขออนุมัติผลการศึกษาต่อสภาวิชาการและเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. แก่ไขหน้าปกโดยให้ใช้ข้อความว่า “สรุปจำนวนผู้อยู่ในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี” ๒. ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ออกเป็น ๒ ประเภท คือ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
๕.๒	การประกาศฟื้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ ๑. มอบให้งานบริการการศึกษาส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังคณะ เพื่อให้คณะบดีแต่ละคณะแจ้งประธานหลักสูตรให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหากับนักศึกษา ก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ๒. มอบให้งานบริการการศึกษาหาวิธีการแจ้งผลการศึกษาให้ผู้ปกครองของนักศึกษาทราบ ทุกภาคการศึกษา
๕.๓	การขอพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบรางและการก่อสร้าง	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบรางและการก่อสร้าง โดยให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพหลักสูตร และนำเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป